
บนัทกึการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสายทอง 
สมัยสามัญ สมยัที ่1 ครัง้ที ่1/2560 

วนัองัคารที ่7 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2560 
ณ  ห้องประชมุองค์การบรหิารสว่นต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผูม้าประชมุ 
ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 - ไม่มา -  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - ไม่มา -  
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - ไม่มา -  
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ณรงค์ ศรีสวัสดิ์  
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

 
ล าดับที ่ รายชื่อ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นางสาวสาธิกา ดวงประภา หัวหน้าส านักปลัด สาธิกา ดวงประภา  
5 นายวงศ์สถิตย์ สายแจ้ง ผอ.กองช่าง วงศ์สถิตย์ สายแจ้ง  
6 นายศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ  
7 นายเสริมชัย ปานพรหม ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 เสริมชัย ปานพรหม  
8 นายสมควร กลิ่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 สมควร กลิ่นจันทร์  
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ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  3   คน 
   1.นายยม ชุ่มยิ้ม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  
   2.นายทวี กันภัย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
   3.นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ    บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 13 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง กล่าวเปิดการประชุม และ 
 ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายสหเดช ฯ  เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผม ขอด าเนินการประชุมฯ  
ประธานสภา ฯ  ตามระเบียบวาระต่อไป 
ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
นายสหเดช ฯ นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 ได้ขออนุญาตลา ไม่มาประชุม ด้วย 
ประธานสภา ฯ  แม่ยายเสียชีวิต 
ระเบยีบวาระที ่2         เรือ่งรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้ – ไม่ม ี– 
   - เป็นการประชุมครั้งแรก 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
นายสหเดช ฯ  3.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2560 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  
ประธานสภา ฯ  และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปีของปีถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ.2545 ข้อ 11(3) ให้สภา อบต. ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่
 สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วันและให้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน ขอให้ที่
ประชุมเสนอ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
นายอ านวย ฯ เสนอในที่ประชุมว่า จ านวน 4 สมัย 
สมาชิก ม.4 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายส าราญ ฯ เสนอในที่ประชุมว่า 1. สมัยที่ 1 วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 
สมาชิก ม.8       2. สมัยที่ 2 วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2560 
       3. สมัยที่ 3 วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2560 
       4. สมัยที่ 4 วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2560 
มติที่ประชุม รับทราบ  
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นายสหเดช ฯ  กล่าวในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ ด้วย 
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป วันที่          

1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 
ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องอืน่ ๆ 
นางสาวอุบล ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ขอรายงานการด าเนินโครงการฯที่จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  
รองนายกฯ เมื่อประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 

จ านวน 9 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท  
 โครงการที่ก าลังด าเนินการ คือ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่  2 และโครงการที่จะด าเนินการ

ล าดับต่อไป คือ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายสมพงษ ์ฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้แจ้งล่วงหน้าด้วย เพราะอาจติดธุระ ไม่สามารถไปได้ 
สมาชิก ม.2  
นายสหเดช ฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า การถมดินตรงสะพานข้ามด้านหน้า อบต. เจ้าของที่ดินฝากให้ 
ประธานสภา ฯ ถามว่าจะมาถมดินให้อีกเม่ือไหร่ 
นายมานะศิลป์ ฯ ถามในที่ประชุมว่า เสนอให้คณะผู้บริหารฯ ท าลูกระนาด เพ่ือลดความเร็วของรถ 
สมาชิก ม.5 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ด าเนินการถึงไหนแล้ว 
นายสหเดช ฯ  กล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ถามค าถามขอให้คณะผู้บริหารฯ ชี้แจง 
ประธานสภา ฯ  รายละเอียดต่อที่ประชุมด้วย    
นายสมศักดิ์ ฯ ตอบในที่ประชุมว่า เรื่องการถมดินตรงสะพานด้านหน้า อบต. ได้ด าเนินการถมดินให้ 
นายก อบต. ฯ แล้ว ประมาณ 7 คัน ถ้ามีดินอีก กระผม จะหามาถมให้อีก และเรื่องการท าลูกระนาด 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะว่า กองช่างมีภาระกิจงานด้านช่างมาก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นายวงศ์สถิตย์ ฯ ชี้แจงรายละเอียด เรื่องการต่อเติม เปลี่ยนแปลนบ้าน การขุดดิน ถมดิน ขอให้มาแจ้ง  
ผอ.กองช่าง อบต. ก่อนด าเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ ชี้แจงรายละเอียด เรื่องการแข่งขันกีฬาชมรม อบต. อ าเภอป่าโมก ระหว่างวันที่                
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ 20 -30 มีนาคม 2560 มีประเภทกีฬา คือ  
 1.ฟุตบอล ประเภท ผู้บริหาร, ข้าราชการ, สมาชิก ,พนักงานจ้างเหมา 
 2.วอลเล่ย์บอล ชาย – หญิง 
 3.เซปัดตระกร้อ 
 4.เปตอง ชาย – หญิง   
 ให้ใส่เสื้อกีฬาของปีที่แล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ และขอประชาสัมพันธ์

ว่า อบต. จะพาประชาชนไปเคารพพระบรมศพฯ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 รับ
สมัคร วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 กองการศึกษาฯ 
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นายสมศักดิ์ ฯ กล่าวในที่ประชุม เรื่อง แบบแสดงความคิดเห็นการควบรวม อบต. เป็นแบบที่สมาคม  
นายก อบต. ฯ อบต. แห่งประเทศไทย จัดท าขึ้นเพ่ือให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการควบรวม 

อบต. เป็นประชาชนที่มีชีวิตอยู่ พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จะน าแบบ
ส ารวจไปยื่นกับนายกรัฐมนตรี จึงขอความร่วมมือสมาชิกฯ ที่ยังไม่ได้แจกประชาชน 
อธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
นายอ านวย ฯ ถามในที่ประชุมว่า โครงการที่ประชาชนเดือดร้อนต้องการให้ อบต. ด าเนินการให้ เพ่ือ 
สมาชิก ม.4 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่ไม่มีในแผนพัฒนาต าบล สามารถด าเนินการได้หรือไม ่
นายสมศักดิ์ ฯ กล่าวในที่ประชุม ขอให้ นางสาวสาธิกา ดวงประภา หัวหน้าส านักปลัด ตอบในที่   
นายก อบต. ฯ ประชุม  
นางสาวสาธิกา ฯ ตอบในที่ประชุมว่า จะต้องมีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบลถึงจะท าได้ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
นายสหเดช ฯ มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดประชุม 
ประธานสภา ฯ 
ปิดประชุม เวลา 10.30 น. 
 
 
    (ลงชื่อ)  ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ    ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
 
 
             (ลงชื่อ)   สหเดช แก้วมะณี          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

     

    (ลงชื่อ)  มานะศิลป์ คงเจริญ       ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
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    (ลงชื่อ)   ส าราญ สังข์ทอง       ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)         ทวี กันภัย        ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
  
 
 


